

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria

20:48 27/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Sáng 27.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hoà Nhân dân Bangladesh và Cộng hoà Bulgaria.

Với gần 70 hoạt động cấp cao và các cấp được thực hiện tại hai nước, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9.1.2023 của Bộ Chính trị; thúc đẩy quan hệ hợp tác của Quốc hội nước ta với Quốc hội hai nước; tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bangladesh, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bulgaria; ghi dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác nghị viện thông qua việc Quốc hội ta và Quốc hội hai nước, Văn phòng Quốc hội ta và Ban Thư ký Quốc hội hai nước ký Bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở cho việc thực hiện các hoạt động hợp tác thường xuyên và thực chất hơn giữa cơ quan lập pháp hai nước, nâng tầm quan hệ nghị viện để thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.



Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay thành phố Burgas (Bulgaria). Ảnh: Doãn Tấn

Tại Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội và hội kiến với Tổng thống; phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Bangladesh; dự và phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước; tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Bangladesh - Việt Nam; tiếp một số doanh nghiệp lớn của Bangladesh; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng Việt Nam tại

Bangladesh; thăm cơ sở kinh tế tại Dhaka...

Chủ tịch Quốc hội và các nhà lãnh đạo Bangladesh đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc là sự tin cậy lẫn nhau, tình cảm gắn bó, thân thiết giữa nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước; có nhiều tiềm năng hợp tác có thể bổ sung và hỗ trợ cho nhau; đánh giá quan hệ hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác triệt để.



Thị trưởng thành phố Burgas Dimitar Nikolov tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay thành phố Burgas (Bulgaria). Ảnh: Doãn Tấn

Trên tinh thần đó, hai bên đã thảo luận và nhất trí một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên một tầm cao mới như: nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội cũng như giao lưu nhân dân; thúc đẩy triển khai các cơ chế song phương, nhất là Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật.

Việt Nam mong muốn Bangladesh tiếp tục tạo điều kiện để mở rộng xuất khẩu vào Bangladesh, nhất là các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như: máy móc nông nghiệp, nguyên vật liệu, hàng gia dụng, điện tử, nông-thủy sản chế biến; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm Halal.

Bangladesh kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu thị trường, đầu tư tại Bangladesh, nhất là tại các đặc khu kinh tế vừa mở theo sáng kiến của Thủ tướng Sheikh Hasina; tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng xuất khẩu của Bangladesh, trong đó có dược phẩm, gốm sứ, da giày...



Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay thành phố Burgas (Bulgaria). Ảnh: Doãn Tấn

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Chủ tịch Quốc hội đã ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bangladesh nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội thường xuyên và thực chất hơn nữa, góp phần thúc đẩy và mở rộng quan hệ hai nước. Văn phòng Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội Bangladesh cũng đã ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên,

cụ thể hoá, triển khai ngay các nội dung Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Tại Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội; hội kiến Tổng thống và Thủ tướng, tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria (BSP) và Đảng Công dân vì sự phát triển Châu Âu của Bulgaria (GERB); dự Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Bulgaria; phát biểu chính sách tại Trường Đại học Kinh tế Quốc tế và Quốc gia tại Thủ đô Sophia; tiếp Ban Lãnh đạo Hội Hữu nghị Bulgaria - Việt Nam, gặp đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Bulgaria; gặp mặt các Đại sứ và cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và các nước lân cận; thăm Thành phố Burgas...

Các nhà lãnh đạo Bulgaria đều đánh giá cao vai trò quan trọng và vị thế chiến lược của Việt Nam tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, ấn tượng trước sự phát triển năng động của Việt Nam; đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bulgaria không ngừng được vun đắp và phát triển mọi mặt, nhất là chính trị ngoại giao thông qua tiếp xúc các cấp, các kênh, giữa các bộ ngành và địa phương hai nước.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bulgaria. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội và các nhà lãnh đạo Bulgaria đều khẳng định quyết tâm nâng cao kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững thông qua việc tạo điều kiện để hàng hoá hai nước tiếp cận thị trường của nhau. Việt Nam có thể là cầu nối để Bulgaria thâm nhập thị trường ASEAN và ngược lại, Bulgaria là cửa ngõ để Việt Nam vào thị trường châu Âu cũng như các

nước vùng Balkan. Hai bên nhất trí làm mới các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm..., đồng thời mở ra những lĩnh vực hợp tác mới đầy tiềm năng như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng công bằng...

Hai bên nhất trí sớm tiến hành Khoá họp 24 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Bulgaria ngay trong năm 2023 để rà soát, thống nhất các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước. Khuyến khích thành lập liên doanh sản xuất sản phẩm xuất khẩu sang nước thứ 3, tận dụng chất xám, công nghệ của Bulgaria và nguồn lao động dồi dào của Việt Nam.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bulgaria. Ảnh: Doãn Tấn

Đặc biệt Bulgaria vừa phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) ngay trước thềm chuyến thăm nhằm thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới vì lợi ích thiết thực của người dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội và các nhà lãnh đạo Bulgaria cũng nhất trí phát triển hài hoà hợp tác kinh tế thương mại với hợp tác về giáo dục - đào tạo, văn hoá - du lịch, địa phương và giao lưu nhân dân trên cơ sở các thoả thuận hợp tác đã ký kết.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều văn kiện hợp tác đã được ký giữa Quốc hội hai nước, giữa Văn phòng Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội Bulgaria, hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, du lịch và hợp tác địa phương...

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội được truyền thông quốc tế và truyền thông Bangladesh, Bulgaria đưa tin đậm nét. Trong đó, tìm kiếm từ khóa “Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại Bulgaria” (bằng tiếng Bulgaria và tiếng Anh) trên google và các ứng dụng trực tuyến khác cho ra hơn 30.000 kết quả.

Một loạt các phương tiện truyền thông có đông đảo độc giả và khán thính giả như Đài truyền hình Nova, Thông tấn xã Bulgaria, Đài phát thanh quốc gia Bulgaria, báo Novinite, trang tin Bgnes.bg, trang tin Dariknews.bg, Báo 24chasa... đưa tin đầy đủ và thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động liên quan đến chuyến thăm và những kết quả nổi bật đạt được. Trong đó đáng chú ý là việc Chủ tịch Quốc hội ta tiến hành đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cấp cao với Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống và Thủ tướng Bulgaria, việc ký kết các văn kiện, thoả thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như nghị viện, du lịch, văn hoá, địa phương; các thông điệp quan trọng của Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam tại cuộc phát biểu chính sách thúc đẩy quan hệ và hợp tác Việt Nam - Bulgaria, Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Bulgaria; việc Quốc hội Bulgaria phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư ngay trước thềm chuyến thăm cũng góp phần mở ra chương mới trong hợp tác kinh tế giữa 2 nước.

Theo daibieunhandan.vn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-bangladesh-va-bulgaria>